

พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน 3 วาระรวด

● นำเสนอเมื่อ 28 ก.พ. 2554

ลำดับเหตุการณ์ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเอกฉันท์ ๗๑ เสียง เห็นชอบในวาระ ๓ ของร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เมื่อบายวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ตามที่นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอและชี้แจงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเอกฉันท์ ๗๑ เสียง เห็นชอบในวาระ ๓ ของร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ซึ่งการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นการพิจารณา ๓ วาระรวด โดยใช้เวลาเพียง ๑๕ นาทีเท่านั้น พร้อมทั้งมีการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการเต็มสภาในวาระ ๒ ซึ่งไม่มี ส.ว.ในฐานะกรรมการคนใดให้แก้ไขถ้อยคำในกฎหมายแม่แต่มาตราเดียว ขณะที่ภายในบริเวณรัฐสภาได้มีตัวแทนข้าราชการจากต่างจังหวัดมารวมฟังการพิจารณาของวุฒิสภาในครั้งนี้และมอบดอกไม้ขอบคุณ รมว.ศธ.ด้วย

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงบายวันเดียวกัน ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ, **นางสาวศศิธรา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)** นำกระเช้าดอกไม้มอบให้ รมว.ศธ. เพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสที่ผลักดันการปรับบัญชีเงินเดือนใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รมว.ศธ. ได้กล่าวว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมวุฒิสภาทั้ง ๓ วาระ ถือเป็นฝีมือของอดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล หรือประธานวิปรัฐบาล (หมายเหตุ : หมายถึงนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ครั้งดำรงตำแหน่งประธานวิปรัฐบาล) และเพื่อนข้าราชการทุกคน **ขั้นตอนหลังจากนี้ทางวุฒิสภาจะส่งร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านการพิจารณาจากวุฒิสภา ให้สภามุแทนราษฎรรับทราบและดำเนินการขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไปภายใน ๒๐ วัน หลังจากนั้นจะให้สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เพื่อประกาศในพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ได้ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อให้ข้าราชการครูได้ปรับเพิ่มขึ้นเทียบเท่าข้าราชการอื่นร้อยละ ๘ และปรับเพิ่มเงินเดือนอีกร้อยละ ๕ ซึ่งจะทำให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ๑๓%**

สิ่งที่ต้องขับเคลื่อนต่อไปคือ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพครู โดยเฉพาะการประเมินวิทยฐานะใหม่ ซึ่งเป็นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ โดย ก.ค.ศ. กำลังดำเนินการจัดทำเกณฑ์ประเมินแบบใหม่ที่ต้องสะท้อนคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง **มั่นใจว่าปีหน้าจะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประเมินในระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างแน่นอน** เชื่อมั่นว่าต่อไปอาชีพครูจะได้รับการยอมรับและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และหวังว่าจะได้เข้ามาดูแลการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการนโยบายเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนสายอาชีพ ขอให้ทุกคนมีกำลังใจและตั้งใจในการทำงานมากขึ้น

ที่มา <http://www.moe.go.th/websm/2011/feb/084.html>